

ly hoang

THÁNH CA TIN MỪNG

Fri, Jun 25 at 8:47 AM

Kính chúc Quý Cha, Quý Thầy, Quý Soeurs, Quý Anh Chị và Gia Đình cuộc sống vui vẻ - bình an. HXLy.

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT LỄ CHÚA - Nhật 13 Tháng Năm – B

"Tôi mà sống vào đống áo choàng của Người thì, là sống đống của người khác" (Mc 5,28)

Đó là xác tín của "người đàn bà bị băng huyết 12 năm khổ sống vì chậy thậy chậy thuở, đến tán gia bại sản". Và bà đã thực hiện đi vào bà đã xác tín.

Cái khổ chậy m của người đàn bà bị băng huyết, chậy nậy giờ áo choàng của Chúa Giêsu, cũng để làm cho Người phát hiện một năng lực đang tiêu hao, đang xuất phát. Vì cái khổ chậy m ấy bắt nguỵn tở m tở c muỵn ngay lành và niềm tin mãnh liệt.

"Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống".

Chúa Giêsu đã theo ông, vào đến nhà và nói: "Hỡi em bé, Ta truy n cho em hãy chậy đi!" Trong khi đó, ta vẫn thấy thái độ của người tin của đám đông dân chúng. Lòng của người tin của họ không còn để trong lòng nữa, lòng tin của họ đã khép lại khi họ nói: "Con gái ông chậy rồi, còn phiền Thầy làm chi nữa?"

Trang Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đi vào thế giới của những câu hỏi "tại sao" mà lý trí con người không thể lý giải được.

Cuộc sống vẫn là một phép lạ, thế giới này là một phép lạ, mọi ngày là một phép lạ,

mọi phút giây là một phép lạ. Chẳng có đôi mắt nào dám nhìn cho con người cảm nhận được phép lạ triền miên này. Sống đích thực, sống đời dào, là biết chiêm ngưỡng ngẩng đầu đón nhận phép lạ từng ngày này.

Phép lạ mắt người đàn bà băng huyết được chữa lành như chứng bệnh của Chúa Giêsu, và phép lạ mắt em bé gái chết được Chúa Giêsu cho sống lại; cả hai phép lạ đều phát xuất từ lòng tin của con người.

Ông trưởng họ đã được người đã biết về lòng tin bằng cách làm nên việc tìm được vợ Chúa Giêsu xin Ngài đặt tay trên con gái của ông; người đàn bà băng huyết tin một cách mãnh liệt nên sức mạnh phát xuất từ con người Chúa Giêsu. Nhờ ông trưởng họ đã được, lòng tin được tuyên xưng từng ngày; người đàn bà băng huyết, niềm tin rớt rớt kín đáo. Nhưng dù từng ngày hay kín đáo, chính lòng tin đã giúp cho phép lạ xảy ra, như Chúa Giêsu đã nói với người đàn bà: "Lòng tin của con đã chữa con".

Niềm tin làm cho con người được sống, đời này và trong thế giới sống xảy ra trong đời sống con người. Tất cả những thành công trong cuộc sống đều như niềm tin, những niềm tin tôn giáo thì quan trọng hơn, bởi vì chính sự sống tinh thần và tâm linh mới là đời sống thiết yếu cho con người được được thành công.

Được chữa lành, Chúa của lòng tin và chứng lòng tin mà thôi. Lòng tin của người phụng thờ đức Chúa, những mệnh đề: "tôi chứng lòng đức vào áo của Ngài thôi, là sự được chữa". Những người hành hương, người ta vẫn thờ hi vọng lòng tin bằng cách đức vào các bậc thầy hay thánh tích.

Đức tin là vật thu thập đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Đức tin là bí quyết đem lại hy vọng cho nơi nào không còn gì để hy vọng! Sau khi mọi hy vọng, mọi biện pháp chữa bệnh của con người đã trở nên vô hiệu quả, thì chứng lòng tin mới có khả năng "chữa được". Đức Giêsu đã đem lại niềm vui và bình an cho những ai tuy thất vọng mà vẫn một lòng cậy trông. Có lẽ Đức Giêsu đã nói: "Nếu bạn có đức tin bằng hạt cải, thì bạn có thể nói với núi rằng 'hãy di chuyển từ đây đến kia', nó sẽ di chuyển" (Mt 17,20).

Tin là đời sống kiên cố thiết yếu Chúa Giêsu thực hiện các phép lạ. Thế nhưng vì Chúa Giêsu thực hiện các phép lạ cũng không nằm ngoài mục đích là chứng lòng tin cho những kẻ đi theo Ngài, đức tin rằng Ngài là Thiên Chúa, là Đức Chúa Trời, như đó mà họ được chữa lành. Lòng tin thường phát xuất từ tình yêu. Khi Chúa đòi hỏi phải có lòng tin, Người không đòi hỏi quá đáng. Chứng lòng tin của ta thực tâm và chứng lòng tin của Chúa sẽ tạo đời sống kiên cố cho chúng ta biết về lòng tin và ban thưởng cho lòng kiên trì của ta, dù đó là những phần thưởng của tâm hồn kín.

Cuộc đời vẫn thường có những trái ngang. Dòng đời không thiêu hủy những bậc trẻ xảy ra, khi chúng ta đã thất vọng về những gì chúng ta đang có. Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa. Hãy chứng lòng tin cùng Thiên Chúa. Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài sẽ làm những điều tốt đẹp cho dân Ngài.

Nguyện xin Thiên Chúa luôn nâng đỡ trợ giúp QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN vượt qua khó khăn, thử thách và ban cho chúng ta một đức tin vững vàng, đức MỌI TÍN HỮU luôn tin rằng: Thiên Chúa là người Cha đầy nhân ái, bao dung, Ngài sẽ làm những điều tốt đẹp cho cuộc đời của BẠN VÀ TÔI. Amen.

*" Hail, star of the sea,
Nurturing Mother of God,
And ever Virgin
Happy gate of Heaven."*
